

CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM TRONG NĂM 2018 TẠI HÀ NỘI

*Nguyễn Ngọc Sơn
Chi cục Thú y Hà Nội*

Có thể nói năm 2017, mặc dù có nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết khí hậu bất thường, giá cả thị trường quá nhiều biến động, nhất là thời điểm Quý I/2017 giá thịt lợn giảm sâu chưa từng có trong lịch sử. Bên cạnh đó phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố tỷ lệ còn cao trên 60%, song với sự cố gắng nỗ lực của các cấp các ngành, chăn nuôi của thành phố vẫn tiếp tục phát triển, tăng cả về số lượng và chất lượng. Tổng đàn gia súc, gia cầm của Hà Nội năm qua vẫn đứng ở tốp đầu cả nước với đàn trâu bò 164.200 con; lợn trên 1,6 triệu con; gia cầm 29 triệu con (trong đó gà 19,5 triệu con); đàn chó, mèo 412.751 con. Tỷ trọng chăn nuôi chiếm trên 55% giá trị GDP trong sản xuất nông nghiệp. Để có được kết quả trên, có những đóng góp không nhỏ của ngành Thú y Hà Nội đã được các cấp, các ngành ghi nhận, đó là không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn thành phố, công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật và sản phẩm động vật được tăng cường làm tốt, công tác tuyên truyền, thanh tra chuyên ngành được tăng cường. Tuy nhiên, hiện nay thời tiết khí hậu thường có những biến động khó lường, lượng động vật và sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn quá lớn. Bên cạnh đó giá cả thị trường, giá thịt, trứng, sản phẩm động vật các loại, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, việc xuất nhập động vật, sản phẩm động vật cũng thường có những biến động bất thường làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố.

Để tiếp tục duy trì và phát triển chăn nuôi hiệu quả bền vững trong năm 2018, ngành Thú y đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT một số giải pháp trọng tâm trong công tác phòng chống dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm, đó là:

Thứ nhất: Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo về thời tiết khí hậu, tốc độ phát triển,

tình hình chăn nuôi, giá cả thị trường tại các địa phương.

Trên thực tế nhìn lại năm 2017, ngành chăn nuôi gặp không ít khó khăn do những biến động bất thường, khó lường, đó là diễn biến thời tiết khí hậu nắng nóng, rét đậm, rét hại. Tháng 10/2017 một trận mưa lũ gây ngập úng trên diện rộng ở một số huyện (Chương Mỹ, Ứng Hòa, Thanh Oai ...) làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hộ chăn nuôi. Tháng 4/2017 giá thịt lợn xuống tới mức thấp chưa từng có trong lịch sử ngành chăn nuôi nước ta (12 - 15.000 đồng/kg) làm người chăn nuôi điêu đứng. Xuất phát từ thực tế trên, việc dự tính, dự báo để tuyên truyền hướng dẫn cho người chăn nuôi chủ động đối phó với những biến động trên là rất cần thiết và quan trọng. Năm 2018, ngành Thú y phối hợp với các ngành liên quan để làm tốt hơn công tác cập nhật thông tin, nhất là phối hợp với các cơ quan truyền thông, các doanh nghiệp để cập nhật thông tin, kịp thời tuyên truyền cho người chăn nuôi chủ động nắm bắt thông tin. Chỉ đạo mạng lưới thú y cơ sở thực hiện tốt việc thống kê đàn gia súc gia cầm, phân loại các đối tượng sử dụng, gia súc gia cầm sinh sản, gia súc gia cầm thương phẩm để dự báo cân đối việc sử dụng gia súc gia cầm, nhất là gia súc gia cầm thương phẩm trên địa bàn để góp phần tích cực cân đối cung - cầu, hạn chế tình trạng dư thừa thịt thương phẩm làm hạ giá thành như đã xảy ra năm 2017.

Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (Trung tâm Phát triển chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông ...) và các doanh nghiệp tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo đối với các hộ chăn nuôi lớn để cung cấp thông tin, giá cả thị trường (trong nước, thế giới) giúp các hộ chăn nuôi ký kết hợp tác tạo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn nữa.